

Phát huy vai trò chủ lực trong xây dựng nông thôn mới

Năm 2023, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nông - lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh ước đạt 5,29%, vượt 0,29% so với kế hoạch, cao nhất vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Toàn tỉnh có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 106 xã (chiếm 70,7%); lũy kế toàn tỉnh có 36 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu... Kết quả này có được là bởi có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng nông dân trong tỉnh - những người đã và đang trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Giàng A Cầu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: "Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp của tỉnh, năm 2023, các hội viên nông dân (HVND) trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp, tham gia xây dựng 534 mô hình, dự án sản xuất nông - lâm nghiệp; có trên 32.000 lượt HVND tham gia tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tham quan các mô hình ứng dụng khoa



Nông dân xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải chung tay đóng góp nguồn lực, ngày công làm công trình điện "Thấp sáng đường quê" bằng năng lượng mặt trời.

học công nghệ, liên kết sản xuất hàng hóa và có trên 82.000 lượt hộ HVND đăng ký tham gia Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Qua bình xét, có 44.250 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Cùng đó, nhiều HVND đã chủ động học hỏi, tìm hiểu kiến thức về sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường; xây dựng sản phẩm OCOP; quảng bá thương hiệu, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử và bán hàng online". Năm 2023, các

HVND trong tỉnh đã tham gia thành lập mới 41 tổ hợp tác, 9 hợp tác xã; xây dựng 10 mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, 48 mô hình kinh doanh hiệu quả trên các lĩnh vực nông nghiệp; 16 mô hình sản xuất kinh doanh gắn với vay Quỹ Hỗ trợ nông dân, 15 chi hội nông dân nghề nghiệp, 173 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 10 câu lạc bộ "Hộ sản xuất kinh doanh giỏi". Thông qua những hoạt động này đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo động lực để các HVND vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh

ngày càng có nhiều hộ nông dân sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trở thành những nông dân triệu phú, tỷ phú nhờ năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế và biết phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Điển hình như hộ gia đình bà Lương Thị Lam, xã Đại Lịch, Văn Chấn với mô hình kinh doanh, thu mua và chế biến gỗ rừng trồng, cho thu nhập trên 1,5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 10 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/tháng; hộ ông Đặng Nho Quyên, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên với mô hình vườn, đồi, rừng cho thu nhập trên 3 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 20-30 lao động địa phương với mức lương 6-7 triệu đồng/tháng...

Cùng với thi đua lao động, sản xuất, các cán bộ, HVND trong toàn tỉnh còn tích cực tham gia thực hiện duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM; thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng gia đình, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"; thực hiện thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; trồng hoa, cây xanh dọc các tuyến đường giao thông trên địa bàn; thực hiện công trình "Thấp sáng đường quê"...

Trong năm 2023, các HVND trong toàn tỉnh đã đóng góp gần 139.000 ngày công lao động, hiến 171.996m² đất và nhiều cây cối, hoa màu, vật kiến trúc trên đất để sửa chữa, mở mới, nâng cấp 485,8km đường liên thôn, xã và 614,85km kênh mương nội đồng. Chị Sùng Thị Mai - HVND xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải cho hay: "Tham gia xây dựng NTM, gia đình tôi đã đóng góp ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, thực hiện vệ sinh môi trường. Đồng thời, tích cực vươn lên trong phát triển kinh tế, tập trung trồng cây sơn tra, thảo quả và giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông".

Từ những kết quả đạt được trong thực hiện xây dựng NTM và các phong trào, hoạt động Hội, tin tưởng rằng, trong thời gian tới, các cán bộ, HVND trên địa bàn tỉnh sẽ ngày càng phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ lực trong xây dựng NTM, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc"; trở thành tỉnh khá vào năm 2025, hướng tới nằm trong top những tỉnh phát triển hàng đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

HỒNG OANH

Đổi mới tổ chức lớp học xóa mù chữ ở Phúc Sơn

Nhằm tiếp tục củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên, chất lượng các tiêu chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 trên địa bàn, xã Phúc Sơn (thị xã Nghĩa Lộ) đã đổi mới công tác quản lý, tổ chức lớp học xóa mù chữ (XMC) phù hợp với tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm 2023, công tác XMC trên địa bàn xã Phúc Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Số người biết chữ từ 15-35 tuổi mức độ 1, đạt 100%; số người biết chữ từ 15-60 tuổi mức độ 1, đạt 99,6%; số người biết chữ từ 15-35 tuổi mức độ 2, đạt 98,1%; số người biết chữ từ 15-60 tuổi mức độ 2, đạt 91,3%. Để phát huy các kết quả đạt được và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn XMC mức độ 2 trên địa bàn xã, với sự chủ động tham mưu từ Trường Tiểu học Phúc Sơn và Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND thị xã đã mở lớp XMC giai đoạn II cho 40 học viên, độ tuổi mở rộng từ 15-60, chú trọng XMC cho phụ nữ và trẻ em gái, người khuyết tật. Lớp học khai giảng từ tháng 8/2023, dự kiến kết thúc tháng 5/2024. Cô giáo Phu Minh Diệp - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phúc Sơn chia sẻ: "Phần lớn học viên tuổi đã cao, bỏ học đã lâu, người bỏ học lâu nhất là 46 năm, ít nhiều đã quên chữ, cá biệt có học viên quên cả âm, vần. Trong khi đó, học viên vẫn còn trong độ tuổi lao động, thường đi làm về muộn, nhất là lúc mùa màng... ảnh hưởng tới thời gian đến lớp; số khác đang đi học nhưng do hoàn cảnh kinh tế gia đình nên bỏ học đi làm ăn xa... Tất cả các yếu tố đó đều ảnh hưởng rất lớn tới công tác duy trì sĩ số, tỷ lệ chuyên cần. Nhưng với quyết tâm thực hiện hiệu quả lớp XMC, nhà trường đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đặt ra". Theo đó, nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể của xã tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, cùng với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên

xã đến từng nhà để vận động tuyên truyền và đã huy động được 40 học viên độ tuổi từ 28 đến 56 tuổi đến lớp, đảm bảo theo kế hoạch. Cô giáo Phu Minh Diệp chia sẻ thêm: "Trong tuyên truyền, chúng tôi nhấn mạnh việc biết chữ vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng, góp phần nâng cao dân trí, là phương tiện tiếp thu khoa học, kỹ thuật ứng dụng vào đời sống, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó, học viên đã hiểu được sự cần thiết phải biết chữ, từ đó số lượng cũng như tỷ lệ chuyên cần của lớp luôn duy trì từ 95-100%, không có học viên bỏ học".

Để phù hợp với đặc thù địa phương, nhà trường bố trí thời gian học linh hoạt, thường học buổi tối, học sớm hơn khi nông nhàn và muộn hơn vào ngày mùa. Nhà trường đã chọn những giáo viên nhiệt tình, trách nhiệm, ưu tiên giáo viên biết song ngữ, hiểu tập quán cũng như tâm lý của bà con địa phương để chủ nhiệm, giảng dạy. Cô giáo Trần Thị Kim Dung chia sẻ: "Với đặc thù bà con có rất nhiều trình độ khác nhau, khi giảng dạy, giáo viên chúng tôi bám sát theo kế hoạch giáo dục đã xây dựng, có thêm các nội dung biên soạn riêng theo địa phương, chia nhóm theo trình độ để hướng dẫn học viên. Trong giảng dạy có ứng dụng công nghệ thông tin để tăng hứng thú cũng như trực quan sinh động giúp học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu. Phần nào khó hiểu, giáo viên kết hợp sử dụng tiếng của đồng bào để các học viên hiểu được".

Để việc học trở nên nhẹ nhàng, hứng khởi, các giáo viên tổ chức cho học viên tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: múa xòe, múa sạp, hát khắp Thái...; cùng trang trí lớp học cho các cháu học sinh của trường; cùng nhau tập bóng chuyền hơi. Chị Đồng Thị Tình ở bản Ngoa, xã Phúc Sơn cho hay: "Khi trước bảo đi học, mình ngại lắm. Nhưng ở lớp học này thấy rất vui, không những biết được cái chữ mà còn



Các học viên tham gia lớp học xóa mù chữ giai đoạn II tại Trường Tiểu học Phúc Sơn.

được tham gia rất nhiều hoạt động văn hóa, thể thao cùng mọi người trong lớp, cảm thấy rất hào hứng đến đến lớp". Cùng với đó, nhà trường còn thành lập thư viện thân thiện của lớp với các nguồn sách, báo, tạp chí huy động từ các nguồn tài trợ, ủng hộ và khuyến khích học viên đọc trước giờ vào lớp hoặc mượn về nhà đọc cùng con, cháu những lúc nông nhàn...

Thầy cô giáo Trường Tiểu học Phúc Sơn và 40 học viên của lớp XMC giai đoạn II vẫn đang cùng nhau nỗ lực để mang đến nhiều hơn những con chữ cho mỗi học viên. Cô Hiệu trưởng Phu Minh Diệp bảo rằng: "Với quan điểm công tác phổ cập giáo dục - XMC luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh trật tự, quốc phòng của địa phương và những giải pháp cụ thể mà nhà trường đang nỗ lực thực hiện, chúng tôi tin rằng việc duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục - XMC của xã Phúc Sơn sẽ đạt được những bước tiến mới trong thời gian tới. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, đảm bảo mọi người dân đều được đi học để có một cuộc sống tốt đẹp hơn".

THU HẠNH